

Forward p.2

มบส. ตรวจสอบ
การประกันคุณภาพฯ ระดับ “ดี”

Recent News p.4

ล่อยกระทง บ้านสมเด็จฯ
ประจำปี ๒๕๕๘

BSRU Spot p.7

กิจกรรมการสอนดนตรีและ
การสร้างสื่อและนวัตกรรม
การสอนดนตรีสำหรับครู

Headline

“
ไม่ว่าออกตอนไหน...
ลำดับที่เท่าไร?
จะนำบทเรียนที่ได้
จากรายการไปใช้ในชีวิตจริง
”

อ่านต่อหน้า 3



ม.บส.ตรวจประเมิน การประกันคุณภาพฯ ระดับ “ดี”



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคาร 11 ชั้น 9 โดยมีคณะกรรมการฯ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญาดา อหุวงศ์ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) อาจารย์พิมล จงวรรณท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิวัฒน์ ฉิมะสังคพันธ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) นายสมโชค ฤทธิ์จำรูญ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงษ์พัฒนโยธิน กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ จิตรภิมมย์ เลขานุการ อาจารย์จันทรีศมี สิริวุฒินันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยวันแรกของการตรวจประเมินฯ คณะกรรมการการประเมินฯ และผู้บริหารฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ

ในวันที่สองของการตรวจประเมินฯ คณะกรรมการการประเมินฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและประชุมสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพฯ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน อยู่ในระดับดี มีผลคะแนน 3.56 คะแนน •



Headline

THE FACE THAILAND

“**ไ**ว่าออกตอนไหน...
ไลำดับที่เท่าไร? **?**
จะนำบทเรียนที่ได้
จากรายการไปใช้ในชีวิตจริง”

กระแสแรง!! ไม่แพ้ซีซั่น 1 สำหรับรายการ **The Face Thailand S2** การแข่งขันที่ไม่ได้เป็นเพียงรายการ Reality เฟ้นหานางแบบและนักแสดงมืออาชีพ แต่เป็นรายการที่ถือว่ามีสคริปต์ดราม่าที่สุดแห่งปี 2015 BSRU Bulletin ฉบับนี้ ...ขอนำ 1 ในผู้เข้าประกวดคนล่าสุด!! ที่ต้องออกจากการแข่งขัน มาแนะนำให้รู้จัก

ลิลลดา นาคสุวรรณ หรือแพรว ผู้เข้าประกวดรายการ **The Face Thailand S2** เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (กลุ่มผู้ประกาศและการแสดง) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เหตุผลการเลือกเรียนด้านนิเทศศาสตร์ว่า “เพราะชอบการแสดง ถ่ายแบบ แฟชั่น ชอบที่จะได้คิดงานสร้างสรรค์ได้ทำหนังสือ เขียนบท จึงเลือกเรียนด้านนี้ ผลงานที่ผ่านมามีส่วนใหญ่มุ่งเป็นงานเดินแบบ ถ่ายโฆษณา การเรียนด้วยทำงานด้วยค่อนข้างหนัก แต่ตนให้เวลากับการเรียนเป็นหลัก จะรับงานในวันที่ไม่มีเรียน หรืองานที่เราสามารถเลือกวันที่ถ่ายได้ หากติดงานจริงๆ จะแจ้งอาจารย์ผู้สอนก่อน ซึ่งอาจารย์เข้าใจและอนุญาตให้ทำการบ้านมาส่งเพิ่มเติม”

“สมัครเข้าประกวด **The Face Thailand S2** เพราะมีโอกาสดูตามการประกวดใน **S1** ดูแล้วรู้สึกทำทาบวกับความอยากได้ประสบการณ์และเมื่อมีโอกาสพัฒนาตนเองในการทำงานสายนี้ แม้จะไม่มีตำแหน่งแต่มีประสบการณ์ก็ถือว่าคุ้มค่า”

(อ่านต่อหน้า 6)

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



ลอยกระทง บ้านสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2558

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จ ประจำปี 2558 เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีของไทย ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันประดิษฐ์กระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ และกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ จากโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

กิจกรรมทั้งหมดได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม คณะนงา และคณะกรรมการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีของไทย

ในภาคเช้า การแข่งขันประดิษฐ์กระทง 4 ระดับ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 16 ทีม ทุกระดับ 4 คน รวมผู้เข้าแข่งขันจำนวน 64 คน ผลการแข่งขันมีดังนี้

ระดับประถมศึกษา

- รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนเทศบาลวัดแหลม สุวรรณาราม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนวัดโสมนัส

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนเทศบาลวัดแหลม สุวรรณาราม ทีมที่ 1
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนเทศบาลวัดแหลม สุวรรณาราม ทีมที่ 2
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ทีมที่ 1
- รางวัลชมเชย : โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ทีมที่ 2

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
- รางวัลชมเชย : โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

ระดับอุดมศึกษา

- รางวัลชนะเลิศ : นิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ทีมที่ 2
- รางวัลชมเชย : นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในภาคบ่าย การประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุระหว่าง 6 – 9 ปี มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 8 คน ผลการประกวดมีดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ : เด็กหญิงปัลลิดา ปาร์ลม ร.ร.พระแม่มาลี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เด็กหญิงภริตศุภา สุวรรณโณ ร.ร.กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เด็กหญิงจิตาภา อินทรโชติ ร.ร.ประภมสาริต มบส.
- รางวัลขวัญใจหนูน้อยนพมาศ : เด็กหญิงพิมพ์ชนก พัฒน์กัลป์ ร.ร.วัดโสมนัส •

ครุศาสตร์-วิทยาศาสตร์ฯ ผนึกกำลังหารือพัฒนาหลักสูตร พร้อมมุ่งผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ

วินที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ตัวแทนหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับ รองศาสตราจารย์.ดร.สาธิต โกวิทวาทิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ตัวแทนหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหารือในภาพรวมของโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในเรื่องบุคลากรผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาหลักสูตร 3 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิชาชีววิทยา หลักสูตรวิชาเคมี หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ โดยจะมีความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาชีววิทยา เคมีและฟิสิกส์ ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเอก รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนแผนการดำเนินการภายหลังจากการหารือในครั้งนี้ ซึ่งทั้งสองคณะมีความพอใจในการหารือและจะนำข้อเสนอแนะรวมถึงข้อหารือที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ กลับไปประชุมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์ตัวแทนหลักสูตร เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป •





สัมมนาพัฒนานิติสังคมและเศรษฐกิจไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง "สัมมนาความพร้อมของการพัฒนานิติสังคมและเศรษฐกิจไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ก่อนเข้าสู่การบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (อดีตนายกรัฐมนตรี) ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงาน อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.สุรศักดิ์ โตประสี ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และ ผู้นำตัวแทนชุมชนใกล้เคียง •



สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อบรมภาษาอังกฤษ

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ "อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอก" (สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ) ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคาร 11 ชั้น 9 โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรเจ้าของภาษา ทั้งนี้เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย Checking Identification, Common questions & responses, Asking and Giving Directions, Traffic English, Small Talk, Gestures and Body Language เป็นต้น •



พิธีไหว้ครูดนตรี วิทยาลัยการดนตรี ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีเจริญพุทธมนต์เย็นในงานพิธีไหว้ครูดนตรี วิทยาลัยการดนตรี ประจำปี 2558 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

ทั้งนี้ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ได้มีพิธีเจริญพุทธมนต์พร้อมถวายภัตตาหารเช้า พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 และพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2558 โดยอาจารย์อนันต์ สบถุภษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมไทยดนตรีไทย และการบรรเลงดนตรีถวายมือบูชาครู •



(ต่อจากหน้า 3)

ขึ้นชื่อว่าเป็นรายการ Reality ย่อมมี กระแสตราม่ามันส์ยิ่งกว่าละครหลังข่าว มีการจัดการอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรกับ กระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์มากมาย “แรกๆ รู้สึกไม่โอเคแต่เคารพในคำวิจารณ์ นั้นๆ เพราะทุกคนมีสิทธิ์คิด แนนอน ต้องมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเรา แต่ต้องยอมรับความจริงและคิดเสมอ ว่าเข้ามาประกวดเพราะต้องการ ประสบการณ์แม้ในบางครั้งเจอคำวิจารณ์ ที่แรงเกินไป อยากให้เข้าใจสถานการณ์ ในรายการก็ทำให้ตนรู้สึกกดดัน ที่ทำได้มากที่สุดคือ นำคำวิจารณ์เหล่านั้น มาพัฒนาตนเอง แม้ต้องออกจากการแข่งขันตอนไหน..ไม่ว่าเป็นคนที่เท่า ไหร่? จะนำบทเรียนที่ได้จากรายการไป ใช้ในชีวิตจริง จริงๆ ทุกคนหวัง ตนก็หวังจะได้เป็น The Face Thailand S2 แต่ไม่ได้มากขนาดต้องเป็นทุกอย่าง ในชีวิต เพราะอย่างที่บอกว่าตนต้องการ หาประสบการณ์แค่ติด 1 ใน 15 คน ก็ดีใจที่สุดแล้ว”

“ความรู้จากการเรียนทางนิเทศศาสตร์ ได้นำมาใช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะ วิชา การแสดง ถูกนำมาใช้ในการทำ แคมเปญต่างๆ เพราะในการเดินแบบ จำเป็นต้องอาศัยการแสดง ที่สำคัญต้องมีสติในการแข่งขันคิดวางแผนในการ ทำแคมเปญให้ประสบความสำเร็จ โดย ส่วนตัวแล้วไม่ได้ชอบแข่งขันอะไรขอแค่ รายการนี้”

จากการแข่งขันทำให้มีคนที่รู้จักมากขึ้น และรู้ว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเหมือน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย “บางคนอาจจะ คิดว่า เด็กราชภัฏ อี้ย!!.. ไม่ดี อะไร ยังไง

ก็ได้ เรียนราชภัฏไม่โอเค แต่อยากบอก ว่า .. ไม่ว่าจะเรียนที่ไหน ไม่ต่างกัน ขึ้น อยู่กับตัวเรา เรียนเอกชนค่าเทอมเป็น แสนโซจะประสบความสำเร็จ เด็กราชภัฏ ประสบความสำเร็จมากมาย เพราะฉะนั้น ให้มองที่ตัวเรา”

“สำหรับตนเองหลังเรียนจบต้องดูก่อน ว่ายังเป็นนางแบบอยู่หรือไม่ มีความ ก้าวหน้าอย่างไร มีงานมากน้อยแค่ไหน เพราะอยากมีรีสอร์ท หรือกิจการของ ตัวเอง ชอบธรรมชาติภูเขา ต้นไม้ไม่ชอบ ความวุ่นวายในเมือง ถ้ามีเงินเก็บคงไป ใช้ชีวิตต่างจังหวัด”

ฝากถึงน้องๆ เพื่อนๆ ที่สนใจงาน ทางด้านบันเทิง “ทุกอย่างไม่เกินความ สามารถ ต้องดูว่าสิ่งนั้นเหมาะสมกับเรา หรือไม่ บางคนอยากเป็นคนเบื้องหน้า แต่อาจเหมาะเป็นคนเบื้องหลัง หากเรา มีพรสวรรค์ เราต้องมีพรแสวง ถ้าคิด ว่าเป็นคนสวย คนดี แต่ไม่คิดจะพัฒนา หรือไขว้คว้าอะไร เราไม่มีทางได้ สำหรับ ตนเองก็เช่นกัน” •





กิจกรรมการสอนดนตรีและการสร้างสื่อ และนวัตกรรมการสอนดนตรีสำหรับครู

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูดนตรี ในหัวข้อ “กิจกรรมการสอนดนตรีและการสร้างสื่อและนวัตกรรมการสอนดนตรีสำหรับครู” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. อนุรักษ์ บุญแจ่ม คณบดีวิทยาลัยการดนตรี อาจารย์สมภาค สุขชนะ รองคณบดี/อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีการดนตรี อาจารย์พนัส ต้องการพานิช อาจารย์แขนงวิชาการสอนดนตรี และ อาจารย์ณัฐศรีณย์ ทฤษฎีคุณ อาจารย์แขนงวิชาการสอนดนตรี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว วิทยาลัยการดนตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวคิดที่ว่า “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานิสิตในสถาบันให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เท่าทันต่อเหตุการณ์และยุคสมัย และสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านการสอนดนตรีและการบริการวิชาการดนตรีที่หลากหลายให้แก่บุคลากรครูทั่วประเทศ ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นด้านนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทางด้านดนตรีอย่างเพลิดเพลิน มีทักษะด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป และแนวทางการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ •

Edu-Move

ม.ส.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ NPTU ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้การต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Professor Dr. Mike Yuan-Kuang Guu อธิการบดี และ Associate Professor Dr. Ted Yu-Chung Liu ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยผิงตุง (National Pingtung University: NPTU) หนึ่งในมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Consortium Universities ภายใต้โครงการ Elite 600 Scholarship Program ของกระทรวงศึกษาของไต้หวัน โดยมีสาระสำคัญ คือ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับสถาบันอุดมศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบทความเอกสารตีพิมพ์เผยแพร่ วิทยานิพนธ์ และสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิจัย ส่งเสริมหลักสูตรปริญญาคู่ และส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

และ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม the 5th Taiwan -Thailand Higher Education Forum 2015 โดยพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ มหาวิทยาลัยผิงตุง (National Pingtung University: NPTU) ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เพชรบุรี •



SCB EASY

ทำธุรกรรมการเงินของคุณ
ให้เป็นเรื่องง่าย
กับ SCB EASY NET

แอปพลิเคชันที่ให้คุณมากกว่า โอนเงิน
เติมเงิน จ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมถูกกว่า
เช็คยอดเงินคงเหลือได้ จัดการทุกบัญชี
สะดวกสบาย ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
สมัครเลย ไม่มีค่าใช้จ่าย



เปิด จันทร์ - เสาร์
Open - Closed
09.00 - 19.00

แล้วพบกันนะ ที่ครัวหวกกะทิ
ชั้น 2 สระว่ายน้ำบ้านสมเด็จ
อร่อยคุณภาพ
รับจัดทำอาหารกล่องแถมเบรค
02-466-6300
080-495-1665

ครัวหวกกะทิ
ENJOY FOOD - ENJOY DRINK - ENJOY LIFE

เมนูแนะนำ: คอหมูย่างน้ำพริกเผา, ข้าวผัดหมูไข่กระป๋องน้ำพริก, ถูกริมทะเล, คอหมูย่างทอด, ต้มยำกุ้ง, หมักย่างหมูย่าง, หมักไก่ผัดขมิ้น, ผัดไก่ผัดขมิ้น, ข้าวผัดกะทิ

ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด

จำหน่ายสินค้าดี มีคุณภาพ ประหยัดเวลา ราคายุติธรรม
ผลประโยชน์เป็นของสมาชิก และช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย
สมาชิกจะได้รับเงินปันผลจากมูลค่าหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนจาก
ยอดซื้อสินค้า

อุดหนุนร้านสหกรณ์ ได้ทั้งสินค้าดีมีเงินปันผลเฉลี่ยคืน
และได้ทำกุศลส่วนรวมร่วมกัน